



บันทึกข้อความ

สำนักงานมหาวิทยาลัย กงกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖, ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ กค ๗๒

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์)

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์) ได้รายงานความก้าวหน้าพื้นที่ขายหาดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพรว่า ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้มีหนังสือมอบพื้นที่จำนวนประมาณ ๖๕ ไร่ โดยได้ระบุให้สำนักงานธรรมาภิบาลชุมพรอนุญาตให้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเป็นผู้ใช้ประโยชน์ต่อไปอีกทอดหนึ่งนั้น มีประเด็นข้อสังเกต ดังนี้

๑. ที่ดินแปลงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรทั้งหมดประมาณสองพันกว่าไร่ ได้รับมอบให้มาดำเนินการรังวัดออกโฉนดแล้ว โดยมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษามาแล้วตั้งแต่อดีต แต่ที่ผ่านมานั้นยังไม่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไปขอรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินกับกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ ดังนั้น ที่ดินแปลงดังกล่าวในปัจจุบันจึงเป็นที่ดินราชพัสดุที่ดูแลโดยกรมธนารักษ์ ทั้งนี้ อธิการบดี ได้มอบหมายให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมร่วมกับฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการขอรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวกับกรมที่ดินและกรมธนารักษ์แล้ว จึงเห็นควรเร่งดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป

๒. ได้ประสานงานระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กรณีการโอนย้ายบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวน ๒ อัตรา มาสังกัดสำนักงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน ๑ ราย และจะขอย้ายจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มาปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ ราย นั้น ในเบื้องต้นได้มีการประสานงานเป็นการภายในระหว่างทั้งสองคณะดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รับทราบและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. เรื่องพื้นที่ขายหาดให้ส่งข้อมูลรายละเอียดให้นายจรัล ยิ้มสินสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
๒. รับทราบแนวทางการโอนย้ายบุคลากรและให้ดำเนินการตามขั้นตอน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

(นางประนอม จันทรังษี)

ผู้อำนวยการกองกลาง

เลขานุการคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ